



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน ไทย โพสต์ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า คมชัดลึก ช่อง one สำนักข่าว ไทยเว็บไซต์ข่าวสด ผก. ออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์สนุก workpointnews เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ จส.100 ศูนย์ข่าวแอฟฟิค ThaiPBS สำนักข่าวอิศรา TNN ไทยรัฐ ออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ โลกวันนี้ออนไลน์ มติ ชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 1/2562 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ โดยเมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรแล้ว แต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่ได้ยื่นคำขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ หากปรากฏว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบ ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร หรือสั่งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรตัดข้อถือสิทธิที่เป็นการประดิษฐ์ดังกล่าวภายใน 90 วัน ขณะที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรได้ อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายอื่นใดที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมผลิต ใช้ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือครอบครองซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดไว้เป็นการเฉพาะ หรือการที่ต้องได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษมีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีการนำกัญชาไปทำการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ นับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้คำสั่งนี้เป็นอันยกเลิก และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้แล้วต่อไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-วันเดียวกัน พรรคภูมิใจไทยจัดเสวนาเรื่อง “โอกาสของกัญชาไทย มิติเศรษฐกิจและการแพทย์” มี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ, นพ.สมยศ กิตติมั่นคง ผู้เขียนหนังสือกัญชาคือยารักษา มะเร็ง และนายบัณฑิต นิยมภา ปราชญ์ชาวบ้านด้านกัญชา ร่วมเสวนา โดยต่างเห็นพ้องให้รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนปลูกกัญชาได้อย่างเสรี เพราะจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ แก้ปัญหาความยากจนของคนไทยได้ และเห็นว่าแอลกอฮอล์อันตรายกว่า เชื่อว่าเมื่อกฎหมายออกมาจะมีมาตรการควบคุมเป็นอย่างดี</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า การออก ม. 44 ครั้งนี้เป็นการย้าให้อำนาจอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสั่งยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชา ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่เดิมสามารถทำได้ แต่ที่ผ่านมาไม่กล้าตัดสินใจดำเนินการเนื่องจากเกรงกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มั่นใจว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชาในเร็วๆ นี้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะเผยแพร่รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน หลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศใช้ ม. 44 ในการยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชาที่ขัดต่อกฎหมายไทย โดยมี 7 คำขอที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชาและสารสกัดกัญชาเป็นองค์ประกอบอยู่ระหว่างตรวจสอบ</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต ให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ว่า คำสั่งคสช.ให้ยกเลิกสิทธิบัตรรายเก่าโดยอาศัยมาตรา 9(5) แต่เมื่อพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่บังคับใช้ รายเก่าที่ถูกยกเลิกไปจะมีสิทธิกลับมาจดใหม่อีกครั้งได้ และจะยกเลิกโดยอาศัยมาตรา 9(5) ไม่ได้อีก ถ้าจะให้ไทยเท่าเทียมกับต่างชาติ ควรยกเว้นการจดสิทธิบัตรไป 5 ปี ตามเวลาทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>-เสนอข่าว ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต ระบุว่า คสช.ได้ออกคำสั่งยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรกัญชาทั้งหมด ก่อนพ.ร.บ ยาเสพติดจะออกมา ขอขอบคุณและขอยกเลิกคำว่าบาตรรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ ด้าน นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า นายกใช้อำนาจ ม. 44 เปิดทางเพิกถอนหรือยกคำขอสิทธิบัตรกัญชาที่ต่างชาติได้ยื่นไว้แล้ว ทั้งนี้ในเวลาต่อมา นายไพศาลและดร.อาทิตย์ ได้แชร์โพสต์ของคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการฯ ด้วย</p>
<p>ช่อง 3</p>	<p>-เสนอข่าว เพจไปโอไทย โพสต์ข้อความกรณีการออก ม. 44 เรื่องสิทธิบัตรกัญชา ระบุว่า ไม่ได้เกี่ยวกับการยก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>คำขอสิทธิบัตรรักษาโดยตรง เพราะกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถดำเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมได้ แต่ไม่ยอมดำเนินการอ้างว่ากลัวขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ม. 44 จึงเป็นการทำให้กรมฯ สามารถโยนความเสียหายและปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับคนชช.ได้</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์ kapook</p> <p>สำนักข่าวไทย ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า เดลินิวส์ M2F คมชัดลึก ไทยโพสต์ เว็บไซต์ tmamcot เว็บไซต์แนวหน้า ฯลฯ</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>ทีวีช่อง 7</p> <p>สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ workpoint</p> <p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT เว็บไซต์เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า พื้นที่กทม.และปริมณฑลที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ได้แก่ บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, ริมถนนคูชุนานพระราม 2 อ.เมืองสมุทรสาคร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผู้เสียชีวิตที่ จ.ชลบุรี อ้างว่ามาจากการสูดดมฝุ่นละออง PM 2.5. ว่า ได้มอบหมายให้ สคร.ที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว แต่จะได้ข้อสรุปว่าเสียชีวิตจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือไม่ต้องใช้เวลามากกว่า 5-8 ปี จึงไม่ควรด่วนสรุปว่ามาจากฝุ่นละออง กรมฯ ได้ติดตามคนกลุ่มหนึ่งที่เคยสัมผัสกับ PM2.5 เมื่อปีที่แล้วประมาณ 200 คน ในกทม. 6 เขต และสมุทรปราการ นครบุรี และปทุมธานี มีประวัติป่วยภูมิแพ้ หอบหืด หลอดลมโป่งพอง หลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งจะทราบผลในอีกหลายปีข้างหน้า ทั้งนี้ ฝุ่นละออง PM2.5 จะมีผลเฉียบพลันทำให้คอแห้ง ระคายคอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ไอจาม แต่ไม่ได้ทำให้เสียชีวิต ส่วนคนที่เป็นภูมิแพ้และได้รับฝุ่น PM2.5 จะมีอาการคัน ไอ ตาแดง ระคายผิวหนัง ผื่นขึ้น อาการมีตั้งแต่น้อยจนถึงมาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในเขต กทม.และปริมณฑลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันสุขภาพทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากกรมควบคุมมลพิษ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้น่าเป็นห่วงสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งในกทม.พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 เกือบ 10,000 คน ส่วนการก่อกองเรือในร่างกายมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่กับทุกคน ซึ่งผู้ที่ทำงานสัมผัสฝุ่นและการเผาไหม้เป็นประจำจะมีความเสี่ยงมากที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ชี้แจงเรื่องการสั่งนำเข้าหน้ากาก N 95 จากต่างประเทศ หรือนำติดตัวเข้ามาในประเทศ ว่า หากบนฉลากหรือเอกสารกำกับสินค้าระบุว่า สามารถป้องกันหรือลดการสูดดม เข้าชายเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ อย. ซึ่งอย.ได้ร่วมกับกรมศุลกากรลดขั้นตอนดำเนินการ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและรุ่นของหน้ากาก N 95 ที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ให้แก่กรมศุลกากรและหน่วยงานที่นำเข้า เช่น DHL FedEx รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังตรวจวัดค่าวันดำรถยนต์ราชการของกรมฯ และรถพยาบาลฉุกเฉินของสถาบันบำราศนราดูร ว่า ไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยค่าวันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ต้องไม่เกินร้อยละ 45 ทั้งนี้หลังมีปัญหาค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน กรมฯ ได้ตรวจสอบยานพาหนะเพื่อซ่อมบำรุง โดยพบรถยนต์ราชการ 100 คัน ค่าวันดำเกินมาตรฐาน 11 คัน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>คำรักษา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมสนทนาในรายการ "คนเคาะข่าว" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องนิวส์วัน ว่า คำรักษาพยาบาลที่แพงเกินจริงของรพ.เอกชน ทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการ และทำให้ได้รับการรักษาเกินพอดี ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคร้องเรียนมา แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ จึงอยากเห็นการกำกับคำรักษาพยาบาลโดยมีราคาอ้างอิง และไม่เชื่อว่ารพ.เอกชนจะขาดทุน เพราะหากค่าบริการลดคนเข้าใช้มากขึ้น กำไรก็ไม่ลดลง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ หน้ามองฟ้า</p>	<p>สารเคมีทางการเกษตร</p> <p>-กล่าวว่า แม้กรณีสารเคมีทางการเกษตร พาราควอต คอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต จะได้ช้อยติไปเมื่อ 23 พ.ค. 2561 ว่าไม่แบนแต่ให้เพิ่มมาตรการจำกัดการใช้ แต่ยังมีกรณีนี้ไปร้องเรียนคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน จนมีมติให้แบนพาราควอตภายใน 1 ปี พร้อมทำหนังสือแจ้งมติดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปลายสัปดาห์ที่แล้ว อัญชุลี ลักษณะอำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง แกนนำสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยและกลุ่มเกษตรกรปลูกผัก ผลไม้ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย กว่า 100 ราย ที่จะได้รับผลกระทบ ได้ออกมาเคลื่อนไหวตั้งคำถามถึงคณะผู้ตรวจการแผ่นดินว่าฟังความเอียงใจฝ่ายเดียว พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมให้ผู้ตรวจการแผ่นดินประกอบการพิจารณา อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการกลาง พร้อมด้วยผลตรวจสอบวิเคราะห์ดินและน้ำ จ.หนองบัวลำภู จากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสสจ.หนองบัวลำภู ซึ่งไม่พบการตกค้าง และเรียกร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินลงมติใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน หากยังไม่มีความคืบหน้า จะยกขบวนเกษตรกรกว่า 1,000 คน มาทวงคำตอบ</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา รพ.ศรีธัญญา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า รพ.ศรีธัญญาได้นำร่องเปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ลดความแออัดของผู้มารับบริการในเวลาราชการ ลดระยะเวลารอคอย ด้วยเทคโนโลยี 4.0 ปรับภาพลักษณ์หน่วยบริการด้านจิตเวช เป็นต้นแบบบริการด้านจิตเวชของประเทศ</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.ศรีธัญญา เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 21.00 น. ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนต.ค. 2561 ให้บริการเฉพาะทาง 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ โรคจิตเภท โรคจิตเภทสารเสพติดแอลกอฮอล์ และโรคสมองเสื่อม บริการบำบัดรักษาแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การฝังเข็มรักษาโรค บริการให้คำปรึกษา และการกระตุ้นระบบการทรงตัว ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการเมื่อ 1 ก.พ. 2562 เพิ่มบริการทดสอบทางจิตวิทยา การฟื้นฟูสภาวะทางจิตสังคม โรคระบบประสาท และโรคจิตเภทสารเสพติด/แอมเฟตามีน โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์</p> <p>นพ.ศิริศักดิ์ ธิติพิตรรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา กล่าวว่า ได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ และลดขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ 1.ระบบคิวออนไลน์ 2.ระบบการจัดยาอัตโนมัติ สำหรับหออผู้ป่วยใน และกำลังดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนผู้ป่วยนอก โดยใช้หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ 3.ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลให้ข่าวสาร และข้อมูลบริการต่าง ๆ 4.แaggerหัส LOGIN WIFI สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง และ 5.ระบบ THAI REFER ส่งต่อการดูแลผู้ป่วยรวดเร็วไร้รอยต่อ เชื่อมโยงจากรพ.สู่พื้นที่และเครือข่าย</p>
<p>สยามรัฐ เว็บไซต์ Workpoint เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ Voice TV</p>	<p>ติตรบบโซลาร์เซลล์ในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า รมว.สธ.มีนโยบายให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะ รพ.สต.พื้นที่ห่างไกลแนวชายแดน ทุรกันดาร พื้นที่เกาะ/พื้นที่สูง ให้มีระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสารด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มคุณภาพ ความสะดวก ในการบริการประชาชน ในปีงบประมาณ 2562 เตรียมแผนของบฯ กองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน 1,800 ล้านบาท ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานบริการ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.หน่วยบริการปฐมภูมิ 882 แห่ง ได้แก่ รพ.สต./สาธารณสุขชุมชน 2.รพ.ที่พร้อมดำเนินการ 131 แห่ง และ 3.รพ.เฉลิมพระเกียรติ 39 แห่ง คาดจะเริ่มมี.ค. 2562</p>
<p>ทีวีช่อง NBT มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ M2F เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์โลกวันนี้</p>	<p>ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเป็นมรดกโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปีนี้มีงานที่ต้องเดินทางไปพัฒนาสมุนไพร รวมทั้งการรักษาจากภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วงเดือนก.พ.-มี.ค. จะมีงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคปี 2562 แบ่งเป็น 1.ภาคกลาง และภาคตะวันออก จ.สมุทรปราการ ณ ศูนย์การค้าเมกะบางนา วันที่ 7-11 ก.พ. 2.ภาคเหนือ จ.ลำพูน ณ แจ่มฟ้าพลาซ่า วันที่ 14-18 ก.พ. 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมทองธารินทร์ วันที่ 20-22 ก.พ. และ 4.ภาคใต้ จ.นราธิวาส ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 10-14 มี.ค. ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีกรมา ได้ผลักดันมาตรฐานการนวดให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยเสนอ NUAD THAI ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งจะมีการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คัดเลือกในช่วงเดือนพ.ย. 2562 ขณะนี้ได้จัดเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อส่งต่อให้ก.วัฒนธรรมรวบรวมเสนอยูเนสโกเพื่อพิจารณา
<p>ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>เว็บไซต์สปริงนิวส์</p>	<p>เตือนไลฟ์สดบริการทางแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า การไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กระหว่างรับบริการทางการแพทย์ เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายทั้งผู้รับบริการและสถานพยาบาล หากผู้รับบริการไลฟ์สดในลักษณะโฆษณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่สถานพยาบาล จะมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ฐานโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากตรวจสอบพบว่าการโฆษณาดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง จะมีความผิดฐานโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ส่วนสถานพยาบาล หากไม่ห้ามปรามอาจเข้าข่ายความผิดในฐานปล่อยปละละเลย หรือยินยอมให้บุคคลอื่นโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากแพทย์ผู้ให้บริการเป็นผู้ไลฟ์สดเอง จะมีความผิดในฐานละเมิดสิทธิของผู้ป่วย และผิดจรรยาบรรณแพทย์อีกด้วย</p> <p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขอให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นเบาะแสการโฆษณาสถานพยาบาลในลักษณะที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือมีเนื้อหาหลอแหลม สื่อไปในทางลามกอนาจาร ผิดศีลธรรม ในกทม. แจ้งได้ที่กรมฯ ส่วนภูมิภาคแจ้งที่ สสจ. ในวันและเวลาราชการ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรีย รองลงมาคือ เชื้อไวรัสและปรสิต อาการหลักคือ ปวดท้อง ร่วมกับท้องเสีย มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน เมื่อมีอาการแล้วต้องป้องกันไม่ให้เกิดอาการชาตน้ำ ขาดสมดุลของเกลือแร่ โดยดื่มน้ำสะอาด ใช้ผงเกลือแร่ และการรักษาตามสาเหตุ รวมถึงป้องกันการรับเชื้อซ้ำ และป้องกันการระบาดสู่ชุมชน</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>อันตรายจากสารระเหย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สารระเหย คือ สารที่ได้มาจากขบวนการผลิตน้ำมันปิโตรเลียม เช่น ทินเนอร์ แลคเกอร์ ลูโก้วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เมื่อสูดดมสารระเหยเข้าสู่ร่างกายจะได้รับพิษระยะเฉียบพลัน ทำให้ตื่นเตน ไร่แรง มีอาการคล้ายคนเมา ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน ตาไวต่อแสง หูแว่ว นอนไม่หลับ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และหากเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะเกิดพิษเรื้อรัง ระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายถูกทำลาย เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ โรคมะเร็งปอด ไตอักเสบ การทำงานของหัวใจผิดปกติ โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว นอกจากนี้ สารพิษจะไปทำลายเซลล์ประสาท ระบบประสาทและสมอง ทำให้สมองเสื่อม อาจถึงขั้นสมองฝ่อถาวร ระบบกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน กล้ามเนื้อลีบ มือสั่น การทรงตัวไม่ดี เดินเซ อาจเป็นอัมพาตที่แขนหรือขา บางรายจะมีอาการทางประสาท</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า ยังไม่มียาหรือวิธีการรักษาโรคมองฝ่อถาวรให้หายเป็นปกติ ผู้ที่ติดสารระเหยควรได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการโดยแพทย์และทีมสหวิชาชีพ ด้วยการบำบัดรักษาอาการขาดยา รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทางกายและทางจิตจนมีสุขภาพดีขึ้นและให้การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ</p>
<p>สยามรัฐออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>โครงการสาวไทยแถมแดง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำองค์กรในสถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาวไทยแถมแดง ว่า การประชุมครั้งนี้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น และต่อไปจะขยายเข้าสู่สถานศึกษาและชุมชน โดยประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย เช่น ก.แรงงาน ก.มหาดไทย ก.ศึกษาธิการ เป็นต้น และสร้างความรอบรู้สุขภาพในการเตรียมพร้อมตั้งครรภ์สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์</p> <p>ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผอ.สำนักโภชนาการ กล่าวว่า ที่ผ่านมา การดำเนินงาน โครงการสาวไทยแถมแดง ด้วยวิตามินเสริมพิเศษ ในสถานประกอบการ ได้เกิดต้นแบบสถานประกอบการสาวไทยแถมแดง 19 แห่ง ในปี 2562 ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการมากขึ้น และเน้นย้ำการกำกับ ติดตาม ประเมินผลที่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์</p>	<p>ประสิทธิภาพ</p> <p>โรงงานผลิตยา อภ.รับรางวัลระดับโลก</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.ดร.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า อภ.ได้รับรางวัล Honorable Mention Facility Of The Year Awards 2018 จากสมาคม ISPE ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลก โดยเข้ารับรางวัลไปเมื่อเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในงานแสดงนิทรรศการและงานประชุมประจำปีของสมาคม ISPE ทั้งนี้ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ตั้งอยู่ที่ จ.ปทุมธานี ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์และยาทั่วไปในหมวดยาแคปซูลและยาเม็ด ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา GMPPIC/S จาก อย. และได้รับการรับรองโรงงานจากองค์การอนามัยโลก</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>การตั้งครรภในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 "การตั้งครรภในวัยรุ่นจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน" นพ.วิวัฒน์ โจนพิทยากร ผอ.ศูนย์นโยบายการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี เปิดเผยสถานการณ์การตั้งครรภในวัยรุ่น ว่า ข้อมูลจากกรมอนามัย ปี 2560 พบวัยรุ่นหญิงต่ำกว่า 20 ปี คลอดลูกกว่า 8 หมื่นราย ที่น่าห่วงคือ นักเรียนมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น ส่งผลให้ในช่วง 5 ปีติดโรคสูงขึ้น</p> <p>ด้านเยาวชนเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่นทั่วประเทศ ได้ยื่นหนังสือถึง สปสช. โดย น.ส.พรพรรณ ทองทงศักดิ์ ผู้จัดการการให้คำปรึกษาท้องแซท เลิฟแคร์สระดับชั้น ดอทคอม กล่าวว่า พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่นฯ กำหนดให้วัยรุ่นมีสิทธิได้รับการ และในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หัวข้อ "การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค" ระบุให้เด็กและเยาวชนได้รับบริการอนามัย ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน และคำแนะนำการใช้เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ แต่หน่วยบริการจำนวนมากไม่ได้มีบริการ เมื่อสอบถามสปสช.ได้รับคำตอบว่า หน่วยบริการต้องทำเป็นโครงการพิเศษขอเข้ามา</p> <p>ด้าน นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการ สสส. คนที่ 2 กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น พ.ศ.2559 กำหนดเป้าหมายลดอัตราการตั้งครรภในวัยรุ่นลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2569 โดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1.ส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 2. ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันปัญหา 3.จัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการคุมกำเนิดที่วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่าย 4.การดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการสังคมสำหรับวัยรุ่นที่ประสบปัญหา และ 5. การจัดการความรู้และระบบข้อมูล นอกจากนี้ ยังร่วมกับสธ. และหลายภาคส่วน สื่อสารณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนฐานคิดในสังคมไทยให้มีมุมมองเชิงบวกต่อเรื่องเพศ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน</p>
<p>ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเทศ</p>	<p>ปลอกรัดข้อมือผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นส.กรรณิกา ใจแล่น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ และ นส.พิมพ์ลิพย์ ศิลาเงิน รพ.สต.ตำบลบ่อแก้ว จ.กำแพงเพชร คิดค้นนวัตกรรมปลอกรัดข้อ- ปราบมาร ช่วยให้ผู้สูงอายุที่ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและมีอาการอ่อนแรงที่แขนขา ไม่มีภาวะข้อติด และกล้ามเนื้อที่แขนและขามีความแข็งแรงมากขึ้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวดนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ของ สสจ.กำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ คลิปวีดีโอนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยร่วมกับ สสส. สอบถามได้ที่ รพ.สต.บ่อแก้ว โทร. 055-860144</p>
<p>มติชน</p>	<p>เปิดตัวเครื่องดิจิทัลเพชชีที</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ไซโคลตรอนและเพชชแกนแห่งชาติ เปิดตัวเครื่อง 'ดิจิทัลเพชชีที' ให้บริการเป็นแห่งแรกในเอเชีย โดย ศ. ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงวางแนวทางและทรงติดตามการดำเนินงานด้วยพระองค์เอง เพื่อให้ศูนย์ไซโคลตรอนและเพชชแกนแห่งชาติ เป็นศูนย์ร่วมความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีระดับสูง รองรับการให้บริการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท และโรคหัวใจ มุ่งหวังให้เป็นรพ.ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ทดสอบระบบ 5 จี</p> <p>-เสนอข่าว นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รว.ดิจิทัลฯ กล่าวถึงการส่งเสริมการใช้งาน 5 จี ว่า โครงการสนาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ทดสอบ 5 จี ของหัวเว่ย ที่ จ.ชลบุรี จะเป็นศูนย์ทดสอบแอปพลิเคชันรองรับ 5 จี ซึ่งมีหน่วยงานรัฐและธุรกิจที่จะเข้าไปทดสอบ อาทิ สธ. และบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ขณะที่โนเกีย อีริคสัน ก็อยู่ระหว่างทดสอบ 5 จี ไปพร้อมกัน
แนวหน้า	โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว นางสาววรรณดี สนชัย ผอ.เขตดอนเมือง จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดในพื้นที่ โดยเฉพาะในชุมชนแออัด มีการฉีดพ่นหมอกควันสารเคมี กำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบท สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค
มติชนออนไลน์	นโยบายหมอประจำตัวทั่วไทย -เสนอข่าว นพ.นิตินันท์ รวยยว เลขานุการพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า จะแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบสาธารณสุขด้วยนโยบายหมอประจำตัวทั่วไทย หากมีการเจ็บป่วยในช่วงเวลานอกราชการ ผู้ป่วยหรือญาติสามารถติดต่อกับหมอประจำตัวได้ทันที ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและครอบคลุมที่สุด
ไทยรัฐ	โรงเรียนเหตุร้ายจากฝูงนก จ.อ่างทอง -เสนอข่าว ชาวบ้านบ้านคลองคเชน อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ร้องเรียนมีนกจำนวนมากสร้างรังบนต้นไม้ใหญ่กลางหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นนกกา น้ำมูลนกส่งกลิ่นเหม็น และกังวลจะติดโรคที่มากับนก



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch